



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขนาดนครพนม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖) รอบที่ ๑ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขนาดนครพนม

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขนาดนครพนม ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๖) รอบที่ ๑ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขนาดนครพนม โดยเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกตามประกาศแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขนาดนครพนม จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกดังต่อไปนี้

ที่	รหัสประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	กลุ่มวิชา/สาขาวิชา	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาวศศิธร ประกิจ	สังคมศึกษา	
๒	๑๐๑	นายวราเทพ ต้นสุวรรณค์	คณิตศาสตร์	
๓	๒๐๑	นางสาวอรนิษา อินตียะ	ภาษาไทย	

และให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามรายชื่อข้างต้นไปเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเป็อยงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขนาดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ทั้งนี้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขนาดนครพนม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขนาดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม และทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขนาดนครพนม <https://www.sesaonkp.go.th/> และหากภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขนาดนครพนม ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จะถือว่าผู้สมัครคัดเลือกรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หากผ่านการคัดเลือกจะไม่พิจารณาให้บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือในกรณีที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว จะถูกยกเลิกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งจะเรียกข้อสิทธิใด ๆ มิได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายภคิน ลาดาดกิจรานนท์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขนาดนครพนม

กรรมการและเลขานุการ แทน

ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขนาดนครพนม